

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน (User Agreement / Terms of Service)

เพื่อประโยชน์ของท่านในการใช้บริการระบบงานของ TDX โปรดศึกษารายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ก่อนยืนยันการสมัครใช้บริการ

ระบบงานของ TDX เป็นระบบงานที่ให้บริการโดย บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “TDX”) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ใช้งานระบบงานของ TDX (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้งาน”) ในการเข้าถึงบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น การเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการออกสินทรัพย์ดิจิทัล (Asset Tokenizer) หรือผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) การใช้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet) การใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิหรือการจัดสรรสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น รวมถึงการใช้บริการอื่นๆ ที่ TDX อาจจัดให้มีขึ้นในอนาคต

ในกรณีการเข้าถึงและ/หรือการใช้บริการต่างๆ บนระบบงานของ TDX นั้น ผู้ใช้งานจะต้องศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการต่างๆ บนระบบงานของ TDX ทั้งที่กำหนดไว้เป็นการทั่วไปและที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจง (หากมี) (รวมเรียกว่า “ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน”) โดยผู้ใช้งานรับทราบและตกลงให้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ถือเป็นสัญญาที่ใช้บังคับกับการให้บริการระหว่าง ผู้ใช้งาน กับ TDX ดังนั้น การที่ผู้ใช้งานได้แสดงเจตนายืนยันที่จะใช้บริการระบบงานของ TDX ที่ระบุในตอนที่ร่างของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ให้ถือว่าผู้ใช้งานได้ตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้แล้วทุกประการ

ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานไม่เห็นด้วยหรือไม่ประสงค์ที่จะยอมรับการมีผลผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานใดๆ ก่อนการเข้าใช้บริการ ผู้ใช้งานสามารถยุติการเข้าถึงและ/หรือการใช้บริการระบบงานของ TDX นี้ได้ทันที

1. นิยาม

นอกจากที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ ให้คำดังต่อไปนี้มีความหมายดังนี้

“กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล”	หมายถึง	พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
“กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”	หมายถึง	พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
“กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet)”	หมายถึง	บัญชีที่เป็นกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผู้ใช้งานได้ทำการเปิดบัญชีและลงทะเบียนไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการฝาก โอน ซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือทำธุรกรรมใด ๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งนี้ สินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวจะต้องเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ TDX ยอมรับ

“โทเคนดิจิทัล”	หมายถึง	โทเคนดิจิทัลตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
“สินทรัพย์ดิจิทัล”	หมายถึง	คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล
“สินทรัพย์ดิจิทัลที่ TDX ยอมรับ”	หมายถึง	สินทรัพย์ดิจิทัลที่ TDX ยอมรับให้สามารถดำเนินการได้บนระบบงานของ TDX เช่น การรับโทเคนดิจิทัลดังกล่าวเข้ามาเป็นโทเคนดิจิทัลที่ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนได้ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) การเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลไว้ในกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet) การรองรับการจัดสรรสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น
“ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)”	หมายถึง	ผู้ให้บริการออกสินทรัพย์ดิจิทัล (Asset Tokenizer) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) ให้เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) สำหรับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกำหนดให้ต้องเสนอขายผ่านระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล
“ผู้ให้บริการหลังการออกสินทรัพย์ดิจิทัล (Post Issuance Service Provider)”	หมายถึง	ผู้ให้บริการแก่ผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัล (Issuer) ในการดำเนินการจัดสรรสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือข้อตกลงระหว่างผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัล (Issuer) และผู้ถือสินทรัพย์ดิจิทัล
“ผู้ให้บริการออกสินทรัพย์ดิจิทัล (Asset Tokenizer)”	หมายถึง	ผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการออก และ/หรือเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลบนระบบงานของ TDX
“ผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัล (Issuer)”	หมายถึง	ผู้ออกและเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และให้รวมถึงผู้ออกโทเคนดิจิทัลซึ่งการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลประเภทดังกล่าว นั้น กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกำหนดมิให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนมาใช้บังคับด้วย
“ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange)”	หมายถึง	ระบบหรือเครื่องอำนวยความสะดวกใด ๆ บนระบบงานของ TDX ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยการจับคู่หรือหาคู่สัญญาให้ หรือการจัดระบบหรืออำนวยความสะดวกให้ผู้ซึ่งประสงค์จะโอน ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถทำ ความตกลงหรือจับคู่กันได้ โดยกระทำเป็นทางค้าปกติ
“หลักเกณฑ์การซื้อขายโทเคนดิจิทัล (Trading Rules)”	หมายถึง	หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายโทเคนดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ของ TDX ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการดำเนินการกรณีตรวจพบคำสั่งไม่เหมาะสม (Improper Trading Practice) ทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

“PIN Code”	หมายถึง	รหัสประจำตัวซึ่งใช้สำหรับยืนยันตนเพื่อดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ บนระบบงานของ TDX เช่น การเข้าสู่ระบบ (Login) การยืนยันการส่งคำสั่งซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนโทเคนดิจิทัล การยืนยันการทำรายการฝากหรือถอนทรัพย์สินจากกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet) เป็นต้น
“ระบบงานของ TDX”	หมายถึง	ระบบงานด้านสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการโดย TDX ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และ/หรือระบบอื่นใด ซึ่งครอบคลุมถึงบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น การให้บริการข้อมูลหรือช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล การให้บริการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการออกสินทรัพย์ดิจิทัล (Asset Tokenizer) หรือผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) การให้บริการระบบซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนโทเคนดิจิทัลผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) การให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet) การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิหรือการจัดสรรสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น และให้รวมถึงการให้บริการอื่นๆ ที่ TDX อาจจัดให้มีขึ้นในอนาคตด้วย ทั้งนี้ การให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet) ของ TDX ให้ถือว่าบริการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานของ TDX ด้วย

2. ขอบเขตการให้บริการภายใต้ระบบงานของ TDX

ผู้ใช้งานประสงค์ที่จะใช้บริการระบบงานของ TDX โดย TDX จะพิจารณาการให้บริการต่อผู้ใช้งานเป็นรายกรณีซึ่งการให้บริการระบบงานของ TDX ครอบคลุมถึงบริการดังต่อไปนี้

- (1) บริการข้อมูลหรือช่องทางการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร บทความ บทวิเคราะห์และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
- (2) บริการเชื่อมต่อกับระบบงานของผู้ให้บริการออกสินทรัพย์ดิจิทัล (Asset Tokenizer) หรือผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)
- (3) บริการระบบซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ TDX ยอมรับผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) *(รายละเอียดเพิ่มเติม)*
- (4) บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet) เพื่อการดูแลรักษาฝาก ถอน และโอนทรัพย์สินของผู้ใช้งาน ทั้งที่เป็นเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลที่ TDX ยอมรับ *(รายละเอียดเพิ่มเติม)*
- (5) บริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิหรือการจัดสรรสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือสินทรัพย์ดิจิทัล *(รายละเอียดเพิ่มเติม)*
- (6) บริการที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อไปยังระบบงานของผู้ให้บริการรายอื่นที่มีการเชื่อมต่อกับระบบงานของ TDX
- (7) บริการอื่นๆ ที่ TDX อาจจัดให้มีขึ้นในอนาคต

3. การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบงานของ TDX

การเข้าใช้บริการระบบงานของ TDX ผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Username) ด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) หรือข้อมูลอื่นใดที่ใช้ระบุตัวตนของผู้ใช้งานได้ตามที่ TDX กำหนด และทำการตั้งรหัสผ่าน (Password) ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ TDX กำหนด เมื่อผู้ใช้งานลงทะเบียนเข้าใช้งานสำเร็จ ผู้ใช้งานจึงจะมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่เผยแพร่บนระบบงานของ TDX

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่า TDX สงวนสิทธิ์ที่จะใช้ข้อมูลนี้แต่เพียงฝ่ายเดียวเพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบงานของ TDX ของผู้ใช้งาน โดย TDX อาจปฏิเสธหรือจำกัดขอบเขตการให้บริการแก่ผู้ใช้งานอย่างไรก็ได้ตามที่เห็นสมควร

4. การเปิดบัญชีกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet) เพื่อการทำธุรกรรมบนระบบงานของ TDX

4.1 ภายหลังจากที่ผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบงานของ TDX ตามข้อ 3 (การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบงานของ TDX) แล้ว หากผู้ใช้งานประสงค์ที่จะเริ่มต้นทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ TDX ยอมรับบนระบบงานของ TDX ผู้ใช้งานจะต้องเปิดบัญชีกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet) ของผู้ใช้งาน ตามขั้นตอนวิธีการ และเงื่อนไขที่ TDX กำหนด

ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีข้อกำหนดไว้เป็นการเฉพาะหรือมีการแก้ไขเป็นอย่างอื่น ผู้ใช้งานสามารถใช้กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet) ของผู้ใช้งาน เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้ได้

- (1) การเติมเงินเข้าบัญชีและการถอนเงินออกจากบัญชีกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet)
- (2) การชำระและรับชำระราคา อันเนื่องมาจากการโอน ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ TDX ยอมรับผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange)
- (3) การเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลที่ TDX ยอมรับ รวมถึงการโอนและรับโอนสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวระหว่างกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet)
- (4) การใช้สิทธิหรือได้รับการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากการเป็นผู้ถือสินทรัพย์ดิจิทัล

4.2 ผู้ใช้งานตกลงจะเก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และ PIN Code ของตนเองไว้เป็นความลับ และเมื่อมีการเข้าใช้งานและทำการรายการใด ๆ บนระบบงานของ TDX จากการเข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) PIN Code และ/หรือหลักฐานอื่นใดที่ใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานบนระบบงานของ TDX ให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์และเป็นการกระทำของผู้ใช้งานเอง รวมถึงผู้ใช้งานตกลงว่า ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้ใช้งานจะไม่อนุญาต และ/หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีของผู้ใช้งานทำธุรกรรมใด ๆ แทนผู้ใช้งานบนระบบงานของ TDX

5. การเชื่อมต่อไปยังระบบงานของผู้ให้บริการรายอื่นที่มีการเชื่อมต่อกับระบบงานของ TDX

ระบบงานของ TDX อาจมีการเชื่อมต่อไปยังระบบงานของผู้ให้บริการรายอื่นที่อยู่บนระบบงานของ TDX ด้วย เช่น การเชื่อมต่อกับระบบงานของผู้ให้บริการออกสินทรัพย์ดิจิทัล (Asset Tokenizer) หรือผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ระบบงานของผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet) และระบบงานของผู้ให้บริการรายอื่นที่มีการเชื่อมต่อกับระบบงานของ TDX เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ใช้งานได้เข้าใช้บริการของผู้ให้บริการรายอื่นที่อยู่บนระบบงานของ TDX ผู้ใช้งานรับทราบและยอมรับที่จะปฏิบัติตามความตกลงและเงื่อนไขการให้บริการต่าง ๆ ตามที่ผู้ให้บริการรายนั้นเป็นผู้กำหนดด้วย

ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ TDX ยอมรับตามที่ปรากฏในระบบงานของ TDX รวมถึงบริการต่าง ๆ ของผู้ให้บริการรายอื่นที่มีการเชื่อมต่อกับระบบงานของ TDX ได้โดยดำเนินการผ่านฟังก์ชัน (Functions) การเชื่อมโยง หรือรูปแบบบริการ (Features) อื่นใดที่ระบบงานของ TDX จัดให้มีขึ้นเพื่อเชื่อมต่อไปยังระบบงานของผู้ให้บริการดังกล่าว

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ใช้งานได้รับการจัดสรรสินทรัพย์ดิจิทัลที่ TDX ยอมรับจากระบบงานของผู้ให้บริการออกสินทรัพย์ดิจิทัล (Asset Tokenizer) หรือผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) แล้ว ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet) เพื่อฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าวไว้กับ TDX หรือผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet) รายอื่นที่ TDX ได้ยินยอมให้มีการเชื่อมต่อกับระบบงานของ TDX ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ TDX กำหนดก็ได้

6. การโอน ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) บนระบบงานของ TDX

6.1 **สินทรัพย์ดิจิทัลที่ผู้ใช้งานสามารถทำการโอน ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) บนระบบงานของ TDX จะต้องเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ TDX ยอมรับเท่านั้น**

6.2 **ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่าผู้ใช้งานได้อ่านและเข้าใจหลักเกณฑ์การซื้อขายโทเคนดิจิทัล (Trading Rules) และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ TDX เป็นอย่างดีแล้ว โดยผู้ใช้งานรับทราบและตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดเป็นไปตามที่ TDX กำหนด นอกจากนี้ ผู้ใช้งานรับทราบและเข้าใจถึงความเสี่ยงของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการลงทุนและการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) บนระบบงานของ TDX นี้**

6.3 **TDX จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการต่าง ๆ บนระบบงานของ TDX ตามอัตราที่ TDX ประกาศกำหนด ซึ่ง TDX จะจัดให้มีการประกาศบนระบบงานของ TDX หรือแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า โดย TDX ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามที่ TDX เห็นสมควร**

7. การเก็บรักษาทรัพย์สินของผู้ใช้งานไว้ในกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet)

ในกรณีที่ TDX มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของผู้ใช้งาน TDX จะดำเนินการดังนี้

(1) การเก็บรักษาทรัพย์สินประเภทเงิน

TDX จะเก็บรักษาเงินของผู้ใช้งานที่ฝากไว้ในบัญชีกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet) ของ TDX (ตามข้อ 4 (การเปิดบัญชีกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet) เพื่อการทำธุรกรรมบนระบบงานของ TDX)) ที่บัญชีธนาคารของ TDX ซึ่งเปิดไว้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งาน โดยแยกเก็บเป็นบัญชีต่างหากจากบัญชีทรัพย์สินของ TDX

(2) การเก็บรักษาทรัพย์สินประเภทสินทรัพย์ดิจิทัล

TDX ตกลงจะเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ใช้งานซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ TDX ยอมรับให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ TDX กำหนด

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่าอาจมีกรณีที่ TDX นำสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ใช้งานไปฝากไว้กับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งเป็นบุคคลที่สาม (Third Party Custodian) ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยในกรณีดังกล่าว TDX จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเพิ่มเติมถึง

รายละเอียดของผู้ให้บริการรับฝากและความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการฝากสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ใช้งานกับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งเป็นบุคคลที่สาม (Third Party Custodian) นั้น และให้ถือว่า ผู้ใช้งาน ธุรกรรมและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่าง TDX กับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งเป็นบุคคลที่สามนั้นด้วย

นอกจากนี้ ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่า TDX มีสิทธิที่จะดำเนินการยึด อายัด และ/หรือนำส่งเงินหรือทรัพย์สินที่อยู่ในกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet) ของผู้ใช้งานให้แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจดำเนินการตามกฎหมาย เมื่อได้รับคำร้องขอและ/หรือคำสั่งของหน่วยงานดังกล่าวเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

8. การใช้สิทธิหรือการจัดสรรสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือสินทรัพย์ดิจิทัล

ในกรณีที่ผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัล (Issuer) ได้มอบหมายให้ TDX ดำเนินการใด ๆ เพื่อรองรับการใช้สิทธิหรือการจัดสรรสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือสินทรัพย์ดิจิทัล TDX จะให้บริการระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้สิทธิหรือได้รับการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากการเป็นผู้ถือสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น ๆ

อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ใช้งานซึ่งเป็นผู้ถือสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหนังสือชี้ชวนหรือข้อตกลงระหว่างผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัล (Issuer) และผู้ถือสินทรัพย์ดิจิทัล ในกรณีที่ผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัล (Issuer) ประสงค์จะจ่ายเงินหรือจัดสรรสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยตนเอง หรือประสงค์จะมอบหมายให้ผู้ให้บริการหลังการออกสินทรัพย์ดิจิทัล (Post Issuance Service Provider) เป็นผู้ดำเนินการแทนเพื่อให้มีการจ่ายเงินหรือจัดสรรสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ผู้ใช้งานรับทราบว่าภายใต้สัญญาที่ผู้ใช้งานมีต่อกู้สัญญาต่าง ๆ TDX อาจเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ซึ่ง TDX ได้เก็บรวบรวมภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อ-นามสกุล, wallet address, ชื่อบัญชีธนาคาร และเลขบัญชีธนาคารของผู้ใช้งาน เป็นต้น ให้แก่ผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัล (Issuer) หรือผู้ให้บริการหลังการออกสินทรัพย์ดิจิทัล (Post Issuance Service Provider) แล้วแต่กรณี รวมถึงบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัล (Issuer) เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับการจ่ายเงินหรือได้รับการจัดสรรสิทธิประโยชน์ตามรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนหรือข้อตกลงระหว่างผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัล (Issuer) และผู้ใช้งาน

9. ข้อมูลที่ได้ถูกบันทึกหรือประมวลผลในระบบงานของ TDX

- 9.1 เพื่อประโยชน์ในการให้บริการของ TDX ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ซึ่งถือเป็นสัญญาที่ใช้บังคับกับการให้บริการระหว่าง ผู้ใช้งาน กับ TDX ผู้ใช้งานรับทราบว่า TDX อาจมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้งานที่ได้บันทึกหรือนำเข้าสู่ระบบงานของ TDX ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน และอาจมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาหรือตามกฎหมายซึ่ง TDX มีต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอาจเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในกรณีที่มีการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม ข้อ 14 (นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

9.2 **ผู้ใช้งาน** รับผิดชอบว่า **TDX** อาจใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มีการบันทึกหรือทำรายการหรือได้นำส่งผ่าน **ระบบงานของ TDX** นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการปรับปรุงระบบงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการศึกษาและพัฒนาระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ **สินทรัพย์ดิจิทัล** (Digital Asset Ecosystem) โดยให้ถือว่าข้อมูลที่ **TDX** ได้ทำการรวบรวม จัดทำ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม หรือเรียบเรียงขึ้นใหม่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยผ่านกระบวนการที่มีผลให้ไม่สามารถสืบทราบถึงตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้แล้ว นั้นเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ **TDX**

10. การใช้งานต้องห้าม ธุรกิจต้องห้าม หรือการใช้งานที่มีเงื่อนไข

ในการเข้าถึง ตลอดจนการใช้งานหรือการใช้บริการ **ระบบงานของ TDX** นี้ **ผู้ใช้งาน** ตกลงว่า **ผู้ใช้งาน** จะรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวต่อการดำเนินการใด ๆ ของ **ผู้ใช้งาน** ขณะที่เข้าถึง ใช้งาน หรือใช้บริการ **ระบบงานของ TDX** และ **ผู้ใช้งาน** ตกลงและยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) **ผู้ใช้งาน** ตกลงจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย สัญญา หรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิต่าง ๆ ของ **TDX** หรือของบุคคลที่สาม รวมทั้งจะไม่กระทำการใด ๆ ที่ส่อไปในทางละเมิดสิทธิของ **TDX** หรือของบุคคลที่สามด้วย
- (2) การเข้าถึงและใช้ส่วนที่มีการใช้รหัสป้องกัน และ/หรือรักษาความปลอดภัยของ **ระบบงานของ TDX** และ/หรือการใช้บริการที่จำกัดไว้เฉพาะสำหรับ **ผู้ใช้งาน** บางประเภทเท่านั้น **ผู้ใช้งาน** จะต้องไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้ส่วนดังกล่าวของ **ระบบงานของ TDX** และ/หรือบริการหรือเข้าถึงข้อมูลอื่นใดที่มีการป้องกันโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านทางช่องทางใด ๆ ที่ **TDX** ไม่ได้เปิดให้ใช้ เว้นแต่ส่วนที่ได้เปิดไว้สำหรับการใช้งานโดยเฉพาะของ **ผู้ใช้งาน** เอง ทั้งนี้ การฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้อาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต)
- (3) **ผู้ใช้งาน** ต้องไม่ใช้ **ระบบงานของ TDX** เพื่อการใดอันเป็นการแทรกแซงระบบโดยเจตนา ไม่ว่าจะด้วยการก่อวินาศกรรม การเจาะเข้าไป (hacking) การรบกวน การทำให้เสียหาย การทำลาย การทำให้หยุดชะงัก การทำให้ใช้งานไม่ได้ การทำให้ต้องรับการระหนักเกินไป การทำให้เกิดผลในเชิงลบ การทำให้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ การยับยั้งไม่ให้ **ผู้ใช้งาน** รายอื่นสามารถใช้งานได้เต็มที่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการโจมตีเพื่อให้ **ระบบงานของ TDX** ไม่สามารถให้บริการได้ (denial-of-service attacks) การโจมตีโดยการปลอมตัว (spoof attacks) การขโมยข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ต (session hacking) การดักจับข้อมูล (sniffing) การรบกวน (tampering) การทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineering) และการทำคำสั่งชุดใหม่ (reprogramming)
- (4) **ผู้ใช้งาน** ต้องไม่ใช้ **ระบบงานของ TDX** เพื่อชำระ สนับสนุน หรือแสดงพฤติกรรมใด ๆ ที่ส่อเจตนาไปใช้ในเชิงการพนัน การฉ้อฉล การฟอกเงิน การติดสินบน การคอร์รัปชัน การก่อการร้ายหรือกิจกรรมอื่นใดที่ผิดกฎหมาย เช่น ธุรกิจเครื่อง่าย (Pyramid) ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ (Ponzi) ธุรกิจที่ให้เงินเป็นของขวัญ (Cash Gifting) ธุรกิจรับบริจาคเงิน ธุรกิจกู้ยืมเงิน และธุรกิจเกมการเงิน (Money Game) เป็นต้น
- (5) **ผู้ใช้งาน** ต้องไม่ใช้โปรแกรมประเภทโรบอต สไปเดอร์ สกรปเปอร์ หรือวิธีอื่นในทำนองเดียวกัน ตลอดจนอินเทอร์เน็ตเพชฌัตต์อัตโนมัติอื่นใดซึ่งมิได้ให้บริการโดย **TDX** เพื่อเข้าสู่ **ระบบงานของ TDX** และนำเอาข้อมูลจาก **ระบบงานของ TDX** ออกไปโดยมิชอบ
- (6) **ผู้ใช้งาน** ต้องไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมใด ๆ ที่ไม่ใช่ของ **TDX** ในการเข้าถึง **ระบบงานของ TDX** หรือคัดลอกหรือนำเอาข้อมูลจาก **ระบบงานของ TDX** ออกไปโดยมิชอบ

- (7) **ผู้ใช้งาน**ต้องไม่ใช้หรือมีเจตนาที่จะใช้บัญชีของ**ผู้ใช้งาน**รายอื่น
- (8) **ผู้ใช้งาน**ตกลงและยอมรับว่าจะไม่หลีกเลี่ยงกระบวนการคัดกรอง ตรวจสอบ ข้อมูล หรือการกระทำอื่นใดที่ **TDX** จัดทำขึ้นเพื่อการเข้าถึงหรือการใช้บริการ**ระบบงานของ TDX** รวมทั้งจะไม่พยายามเข้าถึงบริการหรือพื้นที่การให้บริการใดๆ ของ**ระบบงานของ TDX** ที่มีได้เปิดหรืออนุญาตให้**ผู้ใช้งาน**เข้าถึง

11. การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ในกรณีที่มีการละเมิด**ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ TDX** มีสิทธิ์ที่จะระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการให้บริการใด ๆ ที่มีขึ้นบน**ระบบงานของ TDX** นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ การระงับหรือยกเลิกดังกล่าวไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ์ **TDX** ที่จะได้รับการเยียวยาหรือเรียกร้องค่าเสียหาย (หากมี) ตาม**ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ**นี้ รวมถึงการใช้สิทธิ์อื่นใดของ**TDX**ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

12. ข้อกำหนดทั่วไป

12.1 การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ทวงถาม การให้ความยินยอมหรือความเห็นชอบใด ๆ ที่ **TDX** ส่งให้แก่ **ผู้ใช้งาน**ตาม**ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ**นี้จะถือว่าได้ส่งไปโดยชอบแล้ว หากได้จัดส่งโดยทางหนึ่งทางใด ดังต่อไปนี้

- (1) ส่งไปยังที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ที่**ผู้ใช้งาน**ได้ให้ไว้กับ **TDX**
- (2) ส่งโดยบุคคลหรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่**ผู้ใช้งาน**ได้ให้ไว้กับ **TDX** โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่
- (3) ส่งโดยวิธีอื่นใดที่กฎหมายยอมรับให้เป็นวิธีการส่งโดยชอบด้วยกฎหมาย

12.2 ทรัพย์สินทางปัญญา

(1) บรรดาข้อมูลที่เป็นที่กหรือปรากฏบน**ระบบงานของ TDX** ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความ รูปภาพ ตารางข้อมูล กราฟ ราคาหรือมูลค่า**สินทรัพย์ดิจิทัล** (ถ้ามี) เครื่องหมายการค้า กราฟฟิกต่าง ๆ เสียง การออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชัน การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (Interface) ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โปรแกรมซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่บน**ระบบงานของ TDX**นี้ รวมถึงข้อมูลที่ถูกบันทึกหรือได้รับการประมวลผลในระบบการซื้อขายของ **TDX** และข้อมูลทั้งหลายที่**ผู้ใช้งาน**ได้ดาวน์โหลดจาก**ระบบงานของ TDX** นี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “**เนื้อหา**”) ถือเป็นสิทธิ์และ/หรือกรรมสิทธิ์ของ **TDX** หรือผู้ให้อนุญาตแก่ **TDX** ซึ่ง**เนื้อหา**เหล่านั้นได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ตามกฎหมายของประเทศไทยและ/หรือกฎหมายของประเทศอื่นไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ และไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

ทั้งนี้ การนำชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ ของ **TDX** รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ และ**เนื้อหา**ที่ปรากฏบน**ระบบงานของ TDX** นี้ไปใช้ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ **ผู้ใช้งาน**จะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก **TDX** ก่อนดำเนินการ

(2) บรรดาชื่อทางการค้า ชื่อสินค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด และ**เนื้อหา**ที่ปรากฏบน**ระบบงานของ TDX**นี้ นอกเหนือจากสิ่งที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ **TDX** ซึ่งได้ถูกนำมาเรียบเรียงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของ**ระบบงานของ TDX** มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอการให้บริการของ**ระบบงานของ TDX** โดย **TDX** ในฐานะผู้ให้บริการ

ระบบงานของ TDX ไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในทางการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใดทั้งสิ้น

- (3) เว้นแต่มีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่นบน**ระบบงานของ TDX** นี้บรรดา**เนื้อหา** ไฟล์ หรือเอกสารที่ปรากฏบน**ระบบงานของ TDX** **ผู้ใช้งาน**มีสิทธิเพียงจำกัด ดาวน์โหลด อัปโหลด**เนื้อหา** และพิมพ์**เนื้อหา**ดังกล่าวภายใต้ขอบเขตเพียงเท่าที่ได้รับอนุญาตจาก **TDX** เท่านั้น และ**ผู้ใช้งาน**จะต้องดำเนินการดังกล่าวเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่การใช้งานส่วนตัวและต้องไม่ใช่การใช้งานที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และ**ผู้ใช้งาน**ตกลงที่จะไม่ทำสำเนา หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลด**เนื้อหา**ไม่ว่าจะในรูปแบบของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ ดัดแปลง สร้างงานที่พัฒนา นำออกแสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอน**เนื้อหา**ใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะได้รับประโยชน์เป็นสิ่งตอบแทนอื่นใดหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก **TDX** ก่อนดำเนินการ

12.3 ความถูกต้องของข้อมูล

ผู้ใช้งานรับทราบและเข้าใจว่า ข้อมูล ข่าวสาร บทวิเคราะห์ และ/หรือ สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ**สินทรัพย์ดิจิทัล**ที่ปรากฏอยู่บน**ระบบงานของ TDX** นั้น จัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่จัดหาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ หรือควรเชื่อว่าจะมีความน่าเชื่อถือหรือถูกต้อง และถูกนำเสนอตามสภาพที่ได้รับ (“as is” basis) หรือตามสภาพที่ปรากฏ (“as available” basis)

โดย **TDX** ไม่อาจยืนยันและไม่สามารถรับรอง ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันความครบถ้วน ความถูกต้องเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของ**เนื้อหา**และข้อมูล หรือการรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้**เนื้อหา**หรือข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ **TDX** ไม่รับผิดชอบต่อความสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการใช้**ระบบงานของ TDX** และ/หรือจากการนำ**เนื้อหา**ข้อมูลที่ปรากฏบน**ระบบงานของ TDX** นี้ไปใช้ในทุกรณี แม้ว่า**เนื้อหา**หรือข้อมูลที่ปรากฏอาจถูกตีความว่าเป็นเช่นนั้นได้

12.4 การให้บริการและเนื้อหาของบุคคลที่สาม

ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่า **ระบบงานของ TDX** อาจมีการเชื่อมโยงหรือแสดง**เนื้อหา**ของบุคคลที่สาม รวมทั้งเชื่อมโยงไปยังบริการ ระบบ หรือเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามซึ่งการเชื่อมโยงนี้เป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่**ผู้ใช้งาน**เท่านั้น โดยการเชื่อมโยงหรือการแสดง**เนื้อหา**ดังกล่าวมิได้บ่งบอกว่าจะได้รับการสนับสนุน หรืออยู่ภายใต้การควบคุม หรือความรับผิดชอบใด ๆ ของ **TDX** ดังนั้น **TDX** จึงไม่อาจให้การรับรองในความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความปลอดภัยของบริการ ระบบ หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว และ **TDX** จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ต่อความครบถ้วน ความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย คุณภาพ **เนื้อหา** และ/หรือด้านอื่นใดของบริการของบุคคลที่สามนั้น

ทั้งนี้ **TDX** ขอแนะนำให้**ผู้ใช้งาน**ศึกษาทำความเข้าใจโดยละเอียดในข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบุคคลที่สามนั้นก่อนใช้บริการ

12.5 ความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของผู้ใช้งาน

TDX ตระหนักและให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของผู้ใช้งานในการใช้บริการระบบงานของ **TDX** และมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นไป หากผู้ใช้งานมีความคิดเห็น คำถาม ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน โปรดติดต่อ **TDX** ผ่านทางแอปพลิเคชัน หรือที่ บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

12.6 ข้อสงวนสิทธิ์และการจำกัดความรับผิด

(1) บรรดาข้อมูล ข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เผยแพร่บนระบบงานของ **TDX** นี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “**บรรดาข้อมูลที่เผยแพร่**”) เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้งานสามารถพบเห็นได้เป็นการทั่วไปและไม่ให้ถือว่า **บรรดาข้อมูลที่เผยแพร่**นั้นเป็นการให้คำแนะนำหรือให้ความเห็นในทางกฎหมาย รวมทั้งไม่ให้ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขายหรือการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลใดๆ ที่อยู่บนระบบงานของ **TDX**

ในการตัดสินใจลงทุน ผู้ใช้งานควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดสินทรัพย์ดิจิทัล ไทยเคนดิจิทัล ผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัล (Issuer) ผู้ให้บริการออกสินทรัพย์ดิจิทัล (Asset Tokenizer) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทำการประเมินความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยผู้ใช้งานควรขอรับคำปรึกษา หรือข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมจากผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติตามประกาศ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึง ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ของ **TDX** โดยเคร่งครัด

(2) **TDX** จะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้การเข้าถึงและการใช้บริการระบบงานของ **TDX** นี้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก และจะจัดให้มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลใดๆ จากบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม **TDX** ไม่รับรองว่าการเข้าถึงและการเข้าใช้บริการระบบงานของ **TDX** จะเป็นไปโดยปราศจากความล่าช้า และข้อผิดพลาดใดๆ รวมทั้งไม่รับรองว่าระบบงานของ **TDX** นี้จะปราศจากโปรแกรมไวรัส หรือซอฟต์แวร์ที่มีจุดประสงค์มุ่งร้าย หรือสร้างความเสียหายต่อระบบหรือข้อมูลในระบบของผู้ใช้งาน อาทิ ไวรัสคอมพิวเตอร์ไวรัส โทรจันฮอรัส สปายแวร์ เป็นต้น หรือไฟล์ซึ่งเป็นอันตรายอื่น ๆ (รวมเรียกว่า “**ความบกพร่อง**”) ทั้งนี้ไม่ว่าความบกพร่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากบุคคล หรือความขัดข้องทางเทคนิค หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด โดยผู้ใช้งานรับทราบเงื่อนไขดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้วและตกลงว่าในกรณีที่มีความบกพร่องใดๆ เกิดขึ้น **TDX** จะไม่รับผิดชอบในความสูญหาย ความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากหรือเป็นผลสืบเนื่องจากความบกพร่องเหล่านั้นในทุกกรณี

(3) **TDX** สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานใช้บริการระบบงานของ **TDX** นี้ รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือระงับการให้บริการระบบงานของ **TDX** ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดและไม่ว่าในเวลาใด ๆ แก่ผู้ใช้งาน โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

- (4) **TDX** ไม่รับรองว่า**บรรดาข้อมูลที่เคยแพร่** หรือโฆษณาใด ๆ ที่อยู่บน**ระบบงานของ TDX** นี้ (หากมี) มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ โดย**ระบบงานของ TDX** เป็นเพียงสื่อกลางในการส่งผ่านข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น และไม่ใช้ตัวแทน หุ่นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับเจ้าของข้อมูลซึ่งปรากฏอยู่บน**ระบบงานของ TDX** นี้ รวมทั้งไม่สามารถตรวจสอบ หรือทราบถึงแหล่งที่มา และ/หรือรายละเอียดของข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบน**ระบบงานของ TDX** นี้ได้ ทั้งนี้ หากการนำเสนอ**บรรดาข้อมูลที่เคยแพร่** หรือโฆษณาดังกล่าวก่อให้เกิดความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ แก่**ผู้ใช้งาน TDX** จะปฏิเสธความรับผิดชอบและการะงับพันทางกฎหมายทุกกรณี
- (5) **ระบบงานของ TDX** เป็นแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยี Distributed Ledger (หรือ Blockchain) โดยจะทำการเชื่อมโยงกับผู้ใช้บริการต่าง ๆ ผ่าน nodes ของ Blockchain ดังนั้น ด้วยลักษณะของเทคโนโลยีที่นำมาใช้ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ทำให้ข้อมูลบางส่วนที่เข้าสู่**ระบบงานของ TDX** จะถูกบันทึกไว้ที่ nodes และระบบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่สามารถทำการลบและแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ โดย **TDX** อาจทำการสำรองข้อมูลดังกล่าวไว้เพื่อใช้ในกรณีที่**ระบบงานของ TDX** หรือระบบงานต่าง ๆ เกิดความผิดพลาด บกพร่อง หรือในกรณีที่เกิดจากการกระทำใด ๆ ที่มีจุดประสงค์มุ่งร้ายต่อระบบหรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ ของ**ระบบงานของ TDX** ตลอดจนเพื่อเก็บเป็นพยานหลักฐาน หรือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย
- (6) นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน**ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ TDX** รวมตลอดถึงกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา และ/หรือ ผู้เชี่ยวชาญของ **TDX** (รวมเรียกว่า **ตัวแทนของ TDX**) จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาด หรือ**ความบกพร่อง**ใด ๆ ของ**ระบบงานของ TDX** หรือจากข้อมูลรวมทั้ง**เนื้อหา**ที่ปรากฏบน**ระบบงานของ TDX** เว้นแต่ความผิดพลาดหรือ**ความบกพร่อง**นั้น เกิดจากการจงใจกระทำหรือละเว้นกระทำ กลฉ้อฉล ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือเกิดจากการที่ **TDX** และ/หรือ**ตัวแทนของ TDX** ไม่ได้ดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม**กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล**
- (7) **ผู้ใช้งาน** เข้าใจและยอมรับว่า การส่งหรือรับคำสั่งผ่านอุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอื่นใดของ**ผู้ใช้งาน** หรือของ **TDX** หรือของผู้ให้บริการรายอื่นที่เกี่ยวข้อง อาจเกิดข้อขัดข้องที่ทำให้การส่งหรือรับคำสั่งนั้นไม่สามารถปฏิบัติได้ และ/หรือถูกยกเลิกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อย่างไรก็ดี **TDX** ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากข้อขัดข้องดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
- (8) **TDX** อาจปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย และ/หรือคำสั่งซื้อขาย**สินทรัพย์ดิจิทัล** หรือคำสั่งใด ๆ ของ**ผู้ใช้งาน** ได้ หาก **TDX** เห็นว่าการดำเนินการตามคำสั่งของ**ผู้ใช้งาน** นั้นจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ของ **TDX** และ/หรือ**กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล** โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้**ผู้ใช้งาน** ทราบ และ **TDX** ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบรรดาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่**ผู้ใช้งาน** จากการปฏิเสธดังกล่าว อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ **TDX** ได้ดำเนินการตามคำสั่งของ**ผู้ใช้งาน** ไปแล้ว **ผู้ใช้งาน** ตกลงและยินยอมรับผิดชอบต่อ **TDX** สำหรับความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการตามคำสั่งของ**ผู้ใช้งาน** นั้นอย่างเต็มจำนวนโดยไม่ชักช้า
- (9) ภายใต้ข้อ (5) ข้างต้น **ผู้ใช้งาน** ต้องรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวต่อการเข้าถึงใช้เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลของ**ผู้ใช้งาน** หรือการสูญหายซึ่งข้อมูลดังกล่าว ที่อาจส่งผลให้มีการเข้าถึงบัญชี**ผู้ใช้งาน** โดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายอันเกิดจากการถูกขโมยเงินและ/หรือ**สินทรัพย์ดิจิทัล** ที่มีอยู่ใน**กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet)** ของ**ผู้ใช้งาน**
- (10) **ผู้ใช้งาน** ตกลงจะป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงชื่อบัญชี**ผู้ใช้งาน** (Username) รหัสผ่าน (Password) และ PIN Code ของ**ผู้ใช้งาน** ในการเข้าถึงระบบต่าง ๆ ของ**ระบบงานของ TDX** และบัญชี**กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล**

(Digital Asset Wallet) ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อ**ผู้ใช้งาน**และต่อ **TDX** ทั้งนี้ หากมีผู้ใดนำชื่อบัญชี**ผู้ใช้งาน** (Username) รหัสผ่าน (Password) หรือ **PIN Code** ของ**ผู้ใช้งาน**ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ **ผู้ใช้งาน**จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น

- (11) **ผู้ใช้งาน**ต้องปรับปรุงข้อมูลที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) และข้อมูลการติดต่อของ**ผู้ใช้งาน**ให้เป็นปัจจุบัน ในกรณีที่**ผู้ใช้งาน**ไม่แจ้งให้ **TDX** ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) หรือข้อมูลการติดต่อของ**ผู้ใช้งาน**จนเป็นเหตุให้**ผู้ใช้งาน**ไม่ได้รับแจ้งข้อมูลที่มีความสำคัญ **TDX** ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- (12) ในกรณีที่**ผู้ใช้งาน**ทราบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการเข้าถึงบัญชี**ผู้ใช้งาน**โดยปราศอำนาจหรือโดยมิชอบ **ผู้ใช้งาน**ต้องติดต่อและแจ้งให้ **TDX** ทราบในทันที ทั้งนี้ หาก**ผู้ใช้งาน**ไม่แจ้ง **TDX** ในทันทีที่ทราบเหตุการณ์ดังกล่าวจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อ**ผู้ใช้งาน**และ**ผู้ใช้งาน**รายอื่น ๆ แล้ว **ผู้ใช้งาน**ตกลงที่จะรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น

12.7 เหตุสุดวิสัย

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดอันนอกเหนือการควบคุมของ **TDX** ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการระบบงานของ **TDX** หรือให้บริการระบบงานของ **TDX** ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือเป็นเหตุให้การใช้บริการระบบงานของ **TDX** หรือการให้บริการระบบงานของ **TDX** ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ เกิดขัดข้อง ผิดพลาด หรือไม่สามารถให้บริการหรือให้บริการได้ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบสื่อสารขัดข้อง หรือไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว หรือปัญหาด้านพลังงาน ภัยพิบัติธรรมชาติ โรคระบาดหรือโรคติดต่อ การกระทำของบุคคลภายนอก การกระทำของหน่วยงานรัฐ ไฟไหม้ การประท้วง การนัดหยุดงาน การขนส่งติดขัด การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลที่เป็นอันตรายต่าง ๆ (Harmful Data) เป็นต้น ซึ่งเหตุดังกล่าวไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่ **TDX** ไม่ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอให้เป็นไปตามมาตรฐานเยี่ยงผู้มีวิชาชีพโดยทั่วไปพึงกระทำแล้ว **ผู้ใช้งาน**ตกลงจะไม่ยกเอาเหตุดังกล่าวเป็นข้อเรียกร้องให้ **TDX** รับผิดชอบใดทั้งสิ้น

12.8 ภาษี

- (1) **ผู้ใช้งาน**มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อภาษีใด ๆ ที่เกิดจากการทำธุรกรรมหรือการลงทุนใน**สินทรัพย์ดิจิทัล** อาทิ การซื้อขายหรือแลกเปลี่ยน**โทเคนดิจิทัล** เป็นต้น รวมถึงธุรกรรมอื่นใดที่กระทำผ่าน**ระบบงานของ TDX** และมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการรายงาน ยื่นข้อมูลหรือเอกสาร นำส่ง และ/หรือชำระภาษีอากรต่อกรมสรรพากรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- (2) **ผู้ใช้งาน**ตกลงและรับทราบว่า **TDX** จะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ กับภาษีที่จะเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมหรือการลงทุนใน**สินทรัพย์ดิจิทัล**ของ**ผู้ใช้งาน** รวมถึงการเรียกเก็บย้อนหลัง การแจ้งรายงาน การอายัด หรือการส่งต่อใดๆ ที่เกิดจากหรือเป็นผลต่อเนื่องกับการทำธุรกรรมของ**ผู้ใช้งาน**
- (3) **TDX** ขอสงวนสิทธิ์ในการหักภาษีหรือถอนเงินตามยอดภาษีต่าง ๆ จากบัญชี**กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet)** ของ**ผู้ใช้งาน** ในกรณีที่ **TDX** ได้รับมอบหมายจาก**ผู้ใช้งาน**หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเมื่อ **TDX** ได้รับคำร้องขอหรือคำสั่งใด ๆ จากกรมสรรพากรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ

12.9 การเป็นโมฆะบางส่วน

หากข้อความหรือเงื่อนไขใดใน**ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน**นี้เป็นโมฆะ-โมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลใช้บังคับ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม **TDX** และ **ผู้ใช้งาน** ตกลงให้ข้อความและ/หรือข้อตกลงอื่น ๆ มีผลใช้บังคับต่อไปได้ ทั้งนี้ **TDX** จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลและโดยสุจริตในการดำเนินการแก้ไขข้อความและข้อตกลงที่เป็นโมฆะ-โมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลใช้บังคับดังกล่าวให้เป็นข้อความและข้อตกลงที่สมบูรณ์และใช้บังคับได้

12.10 การโอนสิทธิ์ หน้าที่และความรับผิดชอบ

ผู้ใช้งานตกลงไม่โอนสิทธิ์ หน้าที่ หรือความรับผิดชอบตาม**ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน**นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก **TDX**

การให้ความยินยอมของ **TDX** ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้**ผู้ใช้งาน**ที่โอนสิทธิ์หลุดพ้นจากหน้าที่และความรับผิดชอบใด ๆ ตาม**ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน**นี้ และยังคงต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการกระทำ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบุคคลภายนอกผู้รับโอนสิทธิ์ หน้าที่ และความรับผิดชอบตาม**ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน**นี้

12.11 ความสัมพันธ์ระหว่าง **TDX** กับ**ผู้ใช้งาน**

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ไม่ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่าง **TDX** กับ **ผู้ใช้งาน** ในลักษณะห้างหุ้นส่วน กิจการร่วมค้า ตัวการตัวแทน หรือผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างแต่อย่างใดทั้งสิ้น กล่าวโดยเฉพาะคือ **TDX** กับ **ผู้ใช้งาน** ต่างเป็นคู่สัญญาซึ่งเป็นอิสระต่อกันภายใต้วัตถุประสงค์ของ**ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน**นี้

12.12 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด**ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน**

TDX ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติม**ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน**นี้แต่เพียงฝ่ายเดียวในเวลาใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายหรือนโยบายการให้บริการหรือลักษณะการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยอาจไม่ได้แจ้งหรือบอกกล่าวให้**ผู้ใช้งาน**ทราบล่วงหน้า ดังนั้น **ผู้ใช้งาน**จึงควรติดตาม**ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน**ที่ **TDX** เผยแพร่ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ของ **TDX** อย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม **TDX** อาจดำเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อเผยแพร่การเปลี่ยนแปลง**ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน**นี้ภายหลังการเข้าสู่ระบบ (Login) และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ **TDX** จะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเท่าที่จะทำได้เพื่อแจ้งให้**ผู้ใช้งาน**ทราบ และเมื่อ**ผู้ใช้งาน**ได้เข้าใช้งาน**ระบบงานของ TDX** ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว จะถือว่า**ผู้ใช้งาน**ได้ตกลงและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานใหม่ทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว และให้ถือว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานใหม่ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของ**ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน**

13. กฎหมายที่บังคับใช้ และการตีความ

13.1 **TDX** และ**ผู้ใช้งาน**ตกลงให้**ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน**นี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย

13.2 ในกรณีที่มิข้อพิพาทใด ๆ เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ**ระบบงานของ TDX**นี้ **TDX** และ**ผู้ใช้งาน**ตกลงว่าจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นสู่ศาลที่มีเขตอำนาจศาลในประเทศไทยเท่านั้น

13.3 ในกรณีที่ต้องมีการตีความหรือแปลความเนื้อหาไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของ**ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน**นี้ **TDX** ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความข้อความหรือเนื้อหาดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเจตนาอันแท้จริงของการให้บริการ**ระบบงานของ TDX** ระหว่าง **TDX** และ**ผู้ใช้งาน**เป็นสำคัญ และให้ถือว่าคำวินิจฉัยของ **TDX** ในการตีความ**ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน**นี้เป็นที่สุด

14. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของ**ผู้ใช้งาน**สำหรับการใช้บริการ**ระบบงานของ TDX** นี้ เช่น ข้อมูลที่**ผู้ใช้งาน**ลงทะเบียน ข้อมูลการใช้งาน**ระบบงานของ TDX** และ/หรือข้อมูลอื่นใดของ**ผู้ใช้งาน** จะได้รับความคุ้มครองภายใต้**นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)** โดย**ผู้ใช้งาน**สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก [นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล \(Privacy Policy\)](#)

Version 001/2022 (2022.09.28)

